



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลุสัศตว์เขต ๖ (ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ) โทร.๐-๕๕๙๘-๓๖๔๓ ต่อ ๑๐๘  
ที่ กษ ๐๖๑๖.๕/๐๒ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชารายบุคคล รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลุสัศตว์เขต ๖

### เรื่องเดิม

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมปลุสัศตว์ ได้กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารกรมปลุสัศตว์ เรื่อง การพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมปลุสัศตว์ ดำเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัด นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองการเจ้าหน้าที่ กำหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานผลด้านการพัฒนาบุคลากรตาม ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีเป้าหมายพัฒนาข้าราชการจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน และพนักงานราชการจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงานในหัวข้อ IDP ของหน่วยงาน

### ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

ตัวชี้วัดด้านพัฒนาบุคลากร (ตัวชี้วัดบังคับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

### ข้อปฏิบัติ

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปลุสัศตว์ ได้ดำเนินการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชารายบุคคล รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบฟอร์ม IDP : A รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชารายบุคคล ทั้งส่วน “แผนการพัฒนารายบุคคล” และผลการพัฒนารายบุคคล และแบบฟอร์ม IDP : B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา รายบุคคลเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๒. ดำเนินการจัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานปลุสัศตว์เขต ๖ เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร โดยชี้แจงรายละเอียด วิธีการ ขั้นตอน และ กำหนดวันในการจัดฝึกอบรม

๓. ดำเนินการจัดฝึกอบรมและแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งนำเสนอผลงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัด

๔. สรุปรวบรวมเอกสารหลักฐาน/รายงานผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ และนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของสำนักงานปลุสัศตว์เขต ๖ ภายในระยะเวลาที่กองการเจ้าหน้าที่กำหนด

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

เห็นควรลงนามในเอกสารการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาลงนาม

กฤษณา

(นายกฤษฎา ทองคำช้อย)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(นายอานันท์ เทพทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

- ๕

- กองฯ (ค)



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง เขต ๖ (ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ) โทร.๐-๕๕๙๙-๓๖๔๓ ต่อ ๑๐๘

ที่ กษ ๐๖๑๖.๕/๑

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชารายบุคคล รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปลัดกระทรวง, ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปลัดกระทรวง, ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์, หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ตามที่กรมปลัดกระทรวงได้กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารกรมปลัดกระทรวงทุกหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายกรมปลัดกระทรวง เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สำนักงานปลัดกระทรวง เขต ๖ กำหนดวางแผน แนวทางพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (Competency) หลักสูตร “Canva for presentation ๒” ระยะเวลา ๑ วัน กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้ารับการพัฒนาประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดส่วนฯ/ฝ่ายฯ สำนักงานปลัดกระทรวง เขต ๖ จำนวนทั้งสิ้น ๔๖ ราย ในวันที่ พุธ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมบางแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวง เขต ๖ จังหวัดพิษณุโลก นั้น วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามมาตรฐานสมรรถนะหลักที่กรมปลัดกระทรวงกำหนด และสามารถนำความรู้จากการอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานราชการให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงมากยิ่งขึ้น นั้น

ในการนี้ ปลัดกระทรวง เขต ๖ เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (Competency) หลักสูตร “Canva for presentation ๒” และอนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอให้ท่านแจ้งข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ

(นายเทวัญ รัตนะ)

ปลัดกระทรวง เขต ๖